

หนังสือพิมพ์  
**เชียงใหม่**  
ปีที่ 31 ฉบับที่ 0522 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ราคา 10 บาท

**สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง**

**มฟล. จัดกิจกรรมน้องใหม่ใส่บาตร สืบสานพระพุทธศาสนา ปลุกฝังนักศึกษารู้จักการแบ่งปัน**



เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญ “น้องใหม่ใส่บาตร” ณ โถงอาคารเรียนรวม โดยมีนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 กว่า 3,000 คน ร่วมใส่บาตรพระสงฆ์ 99 รูป เพื่อเป็นการทำนุบำรุงและสืบสานพระพุทธศาสนา รวมทั้งปลุกฝังให้คนรุ่นใหม่มีหัวใจแห่งความเอื้ออาทร รู้จักการแบ่งปัน อันเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ทางมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม โดย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษารุ่นพี่ เข้าร่วมกิจกรรม

**มฟล. จัดอบรมผู้ประกอบการด้านสมุนไพรในกลุ่มประเทศ CLMVT ส่งเสริมการผลิตที่ยั่งยืนและการสร้างเครือข่าย**

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนของ CLMVT พร้อมด้วยคู่ค้าในตลาดโลก หลักสูตร “ติดอาวุธธุรกิจสมุนไพรใน CLMVT” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มประเทศ CLMVT ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจและการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน

รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. เปิดเผยว่า กลุ่มประเทศ CLMVT ประกอบด้วยประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย มีที่ตั้งอยู่ในเขตภูมิภาคและภูมิอากาศที่เอื้อต่อการเพาะปลูกพืช มีความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและสัตว์ ส่งผลให้กลุ่มประเทศ



CLMVT มีความสามารถด้านการผลิตสินค้าสมุนไพร การที่ประเทศไทยตั้งอยู่กึ่งกลางของกลุ่มประเทศ CLMVT การพัฒนาด้านการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของไทยถือว่ามีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะสามารถเป็นศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และส่งเสริมการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อผลักดันให้เป็นแหล่งผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดโลก ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับพืชสมุนไพรและสร้างรายได้ให้ประชาชนในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMVT

**7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. ผนึกกำลังลงพื้นที่ให้บริการสุขภาพ**



เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้ลงพื้นที่ในโครงการ “เรียนร่วมวิชาชีพ สู่มสุขภาพไทย ปีที่ 2” (Interprofessional Education towards Thai Health Team) ณ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี คุณสุจิต สุชาติ นายอำเภอดอยหลวง เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักศึกษาและคณาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก พร้อมกล่าวชื่นชมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี โดยมีประชาชนมาเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดเผยว่า โครงการ “เรียนร่วมวิชาชีพ สู่มสุขภาพไทย ปีที่ 2” (Interprofessional Education towards Thai Health Team) จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ในพื้นที่อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อเสริมการเรียนรู้แก่นักศึกษาในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การบำบัดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสุขภาพ ต่อชุมชน รวมถึงการสรุปประเด็นสถานการณ์ด้านสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนได้อย่างองค์รวม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน